



ประกาศส่วนของกลาง

ที่ ๕ /๒๕๖๕

เรื่อง แกไขสถานที่ลงทะเบียนและเข้าดูของกลางที่ประมูล การขายทอดตลาดครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

ด้วยส่วนของกลาง กองสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร จะทำการขายทอดตลาดของกลางจำนวน ๕ แพ้มคตี ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ ในวันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประมูลขายทอดตลาด กรมศุลกากร ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลถือว่าได้รับทราบ ยอมรับ และจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการประมูล ดังนี้

๑. การขายทอดตลาดของกลางตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ เป็นการประมูลขายของกลางตามสภาพที่เป็นอยู่ ผู้ชนะการประมูลหรือผู้ประมูลได้ หมายถึง ผู้ที่เสนอราคาสูงสุดและของกลางนั้นๆ ได้รับการประกาศให้ขายได้หรือรับราคาได้จากคณะกรรมการขายทอดตลาดของกลางในวันขายทอดตลาด

๒. คณะกรรมการฯ อาจระงับการขายทอดตลาดของกลางรายการใดรายการหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

๓. คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขายในราคาสูงสุดที่มีผู้เสนอมา ถ้าเห็นว่าราคาสูงสุดนั้นยังต่ำกว่าราคาที่กรมศุลกากรเห็นสมควร

๔. ผู้เข้าประมูลจะต้องพิจารณาตรวจสอบสภาพ จำนวน ปริมาณ ปริมาตร คุณสมบัติ และอื่น ๆ ของของกลางที่จะขายทอดตลาดเอง หากได้มีการพิจารณาอนุมัติขายของกลางให้กับผู้ชนะการประมูลแล้ว คณะกรรมการฯ จะถือว่าผู้ชนะการประมูลได้พอใจและยอมรับในของกลางนั้นแล้วโดยไม่มีกรณีโต้แย้งใดๆ ในภายหลัง และคณะกรรมการฯ จะไม่รับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องไม่ว่ากรณีใดๆ แม้ว่าจะมีความผิดพลาดในรายละเอียดของกลางที่แจ้งไว้ในบัญชีรายการของกลางที่จะทำการขายทอดตลาดก็ตาม

๕. กรณีของกลางมีจำนวนขาดตกบกพร่องหรือล้าจำนวนกว่าในบัญชีรายการของกลางซึ่งได้ออกประกาศขายทอดตลาดนั้น ผู้ซื้อจะต้องยอมรับตามจำนวนที่ขาดตกบกพร่องนั้น และใช้ราคาตามส่วนที่เป็นจริงสำหรับของล้าจำนวน

๖. ผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องลงทะเบียนที่เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน และยื่นซองเสนอราคา พร้อมทั้งวางเงินมัดจำหมายเลขประมูล จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

**ณ ส่วนของกลาง กรมศุลกากร** และในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๘.๓๐ - ๙.๓๐ น. ณ **ห้องประมูลขายทอดตลาด(โรงอาหารกรมศุลกากร ๑๓๐ ปี)** โดยสามารถดำเนินการได้ ๒ วิธี ดังนี้

๖.๑ โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่ ๑๘๑-๑-๑๕๙๙๑-๕ ชื่อบัญชี “บัญชีส่งเสริมการขายส่วนของกลาง” และแสดงหลักฐานการโอนเงินต่อเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน

๖.๒ วางเงินสด ณ ชั้น ๒ อาคารสโมสรศุลกากร กรมศุลกากร

ผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมประมูลจะต้องนำเอกสารหลักฐาน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือ เอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้ ยื่นแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประมูลจะได้รับคืนเงินมัดจำหมายเลขประมูล จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ภายใน ๓ วันทำการ

ผู้ลงทะเบียนที่ได้วางเงินค้ำประกันการประมูลแล้วเท่านั้น จึงจะได้รับสิทธิเข้าสุ้ราคา โดยผู้ยื่นเสนอราคาไว้จะเข้าร่วมในวันขายทอดตลาดหรือไม่ก็ได้

๗. ขณะประมูลด้วยวาจา ให้ผู้ประมูลเสนอราคาจนถึงที่สุด เมื่อได้ราคาสูงสุดแล้ว คณะกรรมการฯ จะเปิดซองเสนอราคาของผู้ที่ได้ยื่นเสนอราคาไว้ ราคาใดสูงสุดให้ถือเอาราคาสูงสุดนั้นเป็นผู้ชนะการประมูล ถ้าคณะกรรมการฯ เห็นสมควรขายก็ถือว่าขายได้ ทั้งนี้ ผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระเงินค่าซื้อของกลางทั้งหมดหรือวางมัดจำ (ไม่รวมเงินค้ำประกันการประมูล) ร้อยละ ๒๕ ของราคาที่ได้ประมูลได้ในวันที่คณะกรรมการฯ ประกาศขาย เป็นเช็คธนาคาร (CASHIER CHEQUE) ในเขตกรุงเทพฯ หรือปริมณฑล สั่งจ่าย “กรมศุลกากร (พักรายได้) โดย (ชื่อผู้สั่งจ่าย) และจะต้องชำระเงินค่าของกลางส่วนที่เหลือร้อยละ ๗๕ ภายใน ๓ วันทำการนับจากวันที่กรมศุลกากรอนุมัติ เป็นเช็คธนาคาร (CASHIER CHEQUE) ในเขตกรุงเทพฯ หรือปริมณฑล สั่งจ่าย “กรมศุลกากร (พักรายได้) โดย (ชื่อผู้สั่งจ่าย) มิฉะนั้นจะถือว่าผู้ประมูลได้ละเลยไม่ใช้ราคากรณีเช่นนี้ กรมศุลกากรจะริบเงินค้ำประกันการประมูลและเงินมัดจำร้อยละ ๒๕ ที่วางไว้ และหากปรากฏว่าเมื่อนำของกลางนั้นออกขายอีกและได้ราคาซึ่งเมื่อรวมกับเงินมัดจำที่ริบไว้แล้วไม่คุ้มกับราคาอนุมัติขายในขั้นเดิม ผู้ประมูลได้ที่ละเลยไม่ใช้ราคาดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบและชดใช้เงินในส่วนที่ขาดตามนัยความในมาตรา ๕๑๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

การขายทอดตลาดของกลางในกรณีดังกล่าวจะยังไม่สมบูรณ์จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากกรมศุลกากร หากกรมศุลกากรไม่อนุมัติขาย คณะกรรมการฯ จะคืนเงินค้ำประกันการประมูลและเงินมัดจำร้อยละ ๒๕ ที่วางไว้

๘. หากกรมศุลกากรอนุมัติขาย ผู้ประมูลได้จะต้องมารับมอบของกลางไปภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ชำระเงินครบถ้วนเต็มจำนวน เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากกรมศุลกากร มิฉะนั้น ผู้ประมูลได้จะต้องเสียค่าใช้จ่าย หรือค่าฝากของให้แก่กรมศุลกากร และกรมศุลกากรจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ของนั้น ตามมาตรา ๒๐๗ และ ๒๑๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ส่วนของกลาง กองสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร จะเปิดให้เข้าดูของกลาง ณ ส่วนของกลาง กรมศุลกากร ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลของกลางสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐ ๒๖๖๗ ๖๗๘๖, ๐ ๒๖๖๗ ๕๒๘๔ และ ๐๙ ๙๑๖๓ ๓๓๓๔ (นางสาวมัคกรินทร์ ศรีวิชัยมูล ผู้ประสานงาน)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕



(นางเพ็ญศรี มีพันธุ์)

ผู้อำนวยการส่วนของกลาง